

# สธ.ชี้โควิด2รายแค่ซากเชื้อ 'คอนเสิร์ต'ระยอง-เต็นท์

สธ.แจงพบเชื้อโควิด 2 รายแค่ซากเชื้อ เช็กโคม์ไลน์ 24 คน  
ใกล้ชิด 'หมอยง'เผยโอกาสแพร่ระยอง กทม.กัก 3 คนสัมผัส  
หญิงติดโควิด ระยองจัดคอนเสิร์ตให้เต็นท์ได้อยู่กับที่  
(อ่านต่อหน้า 6)



ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

## ต่อจากหน้า 1

### โควิด

#### 'บิกตู'เรียกถกศบค.ชุดเล็ก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกประชุม ศบค. ชุดเล็ก อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือข้อสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทั้งเรื่องการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีการชุมนุมทางการเมือง การประเมินผลหลังผ่อนคลายมาตรการให้เปิดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ และการอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาได้ตามที่กำหนด

#### 'นพ.อุดม'แจง2รายแค่ซากเชื้อ

ด้าน นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. กล่าวถึงกรณีตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในคนไทย 2 คนว่า ซากเชื้อโควิด 19 ไม่แพร่ระบาด จากการยืนยัน

ของกระทรวงสาธารณสุข ก็พบว่าทั้ง 2 คน ผ่านการกักกันตัวของรัฐ 14 วัน ไม่พบเชื้อก็ไม่มีปัญหา ทั้งนี้การพบซากเชื้อในไทยก็มีการพบอยู่ประปราย ยืนยันว่าซากเชื้อไม่ติดต่อ ขอให้ประชาชนสบายใจได้ อย่าตื่นตระหนก อีกทั้งตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในคนไทย 2 คน ไม่ส่งผลต่อการพิจารณาผ่อนคลายนโยบายต่างๆ เนื่องจากไม่ใช่การระบาดระลอก 2 ที่ผ่านมามีไทยไม่เคยลดมาตรการด้านสาธารณสุข และการพบซากเชื้อก็ไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบ 2 และยังมีมั่นใจในมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย ดำเนินการมาอย่างเข้มงวด และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอด

สำหรับการประชุม ศบค.ชุดเล็ก พิจารณาให้ผ่อนคลายนโยบายต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ให้ประชาชนเปิดเข้าชมกีฬา หรือคอนเสิร์ตตามขนาดพื้นที่ เป็นต้น ส่วนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ยังไม่พิจารณางบประมาณ 600 ล้านบาท ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจว่า หากไทยดำเนินการเองต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปีครึ่ง ไทยมีบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์พร้อมผลิตได้ และเมื่อยกระดับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด จะพัฒนาผลิตวัคซีนได้ถึง 200 ล้านโดส เมื่อมีความร่วมมือ จะเป็นบริษัทมาตรฐานระดับโลก และสามารถจำหน่ายวัคซีนให้ต่างประเทศได้ ยืนยันว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโควิด-19 คือการผลิตวัคซีนมาป้องกัน ยังมีความจำเป็น คงต้อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินในการป้องกันโควิด 19 ต่อไปเพราะเป็นกฎหมายตัวเดียวที่รวมหลายหน่วยงานไว้ ขอเดชะอีก 1 เดือน

#### หมอยงชี้เชื้อโควิดสูงเชื่อน้อย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการตรวจเชื้อจากกรณีพบซากไวรัสโคโรนา 2019 ในร่างกายผู้ติดเชื้อรายเดิม และผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสว่า ขณะนี้ในส่วนของหญิงวัย 35 ปี

สงสัยติดเชื้อโควิด-19 และรับการรักษาอยู่สถานบำบัด การแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ยังต้องติดตามผล ทั้งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการตรวจอาการ และข้อมูลทางระบาดวิทยา

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการตรวจพบเชื้อปริมาณน้อยภายหลังกักตัว 14 วัน เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน นพ.โอภาสกล่าวว่า เป็นไปได้ เพราะตามข้อมูลระบาดวิทยาข้อมูลทางไซเคิล โคม์ หรือรอบการตรวจเชื้อพบว่าหากไซเคิลโคม์สูง การพบเชื้อจะน้อย อย่างไรก็ตามไซเคิลโคม์สูงกว่า 30 แสดงว่ามีเชื่อน้อย และหากอยู่ 35 แสดงว่าต้องตรวจเชื้อซ้ำ ผู้อยู่ในสถานกักตัวของรัฐจะพบกลุ่มไม่มีอาการจำนวนมาก เมื่อตรวจเชื้อจะพบว่ามีไซเคิลโคม์มากกว่า 35 ส่วนที่ว่่าออกจากสถานที่กักตัวของรัฐแล้วจะพบเชื้อได้หรือไม่ มีโอกาส แต่จะเป็นซากเชื้อ หรือซากเชื้อได้ประมาณ 3 เดือน แต่ไม่ต้องกังวล เพราะเป็นช่วงไม่สามารถแพร่เชื้อได้ เนื่องจากตามทฤษฎีเชื้อไวรัสจะมีชีวิตอยู่ 8 วัน

"ข้อมูล ณ ตอนนี จากศูนย์ CDC สหรัฐ พบว่าผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีอาการอีกกว่าร้อยละ 20 มีอาการไม่มาก ส่วนอีกร้อยละ 20 ไม่มีอาการ" นพ.โอภาสกล่าว

#### 'หมอยง'ชี้โอกาสแพร่ระยอง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชาจุลชีววิทยาและพยาธิวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด-19 การพบเชื้อในผู้ที่หลังจากพ้นการกักกันโรคแล้ว 14 วัน มีความเป็นไปได้ดังนี้

1.ระยะฟักตัวของโรคส่วนใหญ่จะเป็น 2 ถึง 7 วัน อาจพบได้ถึง 14 วัน และอาจจะเป็นไปได้น้อยมาก ถึง 21 วัน ดังนั้นในทางปฏิบัติผู้พ้นระยะการกักกันโรคแล้ว 14 วัน มักจะแนะนำให้ไปกักกันที่บ้านต่ออีก 14 วัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการป้องกัน การกระจายโรค 2.การตรวจพบเชื้อหลัง



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15503

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 138.31

Ad Value: 214,380.50

PRValue (x3): 643,141.50

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: สธ.ชี้โควิด2รายแค่ซากเชื้อ 'คอนเสิร์ต'ระยอง-เต็นต์

จาก 14 วันไปแล้ว ก็เป็นไปได้ ในกรณีผู้ป่วยมีการติดเชื้อมากขึ้นในช่วง 14 วัน อยู่ในสถานที่กักกันในอดีตเช่นในเรือสำราญ ดังนั้นในสถานที่กักกันเราจึงเคร่งครัด ไม่ให้มีการพบปะกัน ระหว่างผู้ที่กักกันด้วยกัน หรือบุคคลภายนอก 3.ผู้ป่วยนั้นมาติดเชื้อในประเทศไทย โอกาสนี้เป็นไปได้น้อยมาก ขณะนี้ไม่พบการติดต่อกันขึ้นในประเทศไทยมากกว่า 80 วันแล้ว

4.มีความเป็นไปได้ ผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ หรือป่วยอยู่ต่างประเทศแล้ว และเมื่อมาถึงเมืองไทย เชื้อมีปริมาณน้อย ในบางช่วงก็ตรวจไม่พบ และต่อมา หรือบางช่วง ก็ตรวจพบ อย่างเช่น การระบาดในรอบแรก ได้ศึกษาพร้อมกับสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กทม. พบว่าก่อนกลับจากโรงพยาบาลตรวจไม่พบเชื้อแล้ว หลังจากนั้นติดตามยังพบเชื้อ แต่เชื้อมีปริมาณน้อยมาก การติดตามระยะยาวศึกษา 212 ราย พบว่าในช่วง 4-12 สัปดาห์ หลังจากมีอาการ และผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว ยังตรวจพบเชื้อได้ประมาณร้อยละ 6.6 ของผู้ป่วย ได้เผยแพร่ในวารสาร <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.17.208439v1.full.pdf> เราพบไวรัสได้หลังจากมีอาการ 36-105 วัน แต่ปริมาณไวรัสพบน้อยมาก

ดังนั้น การพบเชือดังกล่าว ผู้ป่วยไม่มีอาการ รวมทั้งการตรวจปริมาณไวรัส ถ้ามีเป็นจำนวนน้อย โอกาสจะแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่นก็น้อยมากๆ ดังข้อมูลในการระบาดรอบแรก ได้ศึกษาถึงแม้จะตรวจพบเชื้อ ก็ไม่พบว่าแพร่กระจายไปสู่ผู้ใดเลย

## ศบค.-รามาฯ แผลง 2 สาวไทย

ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ทวีศิลป์ วิทยุอิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) พร้อมด้วย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุตมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) รามาธิบดี และคณะแพทย์ รพ.รามาฯ ร่วมแถลงความคืบหน้ากรณีหญิงไทย 2 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

รศ.นพ.สุรศักดิ์กล่าวว่า กรณีหญิงไทยอายุ 35 ปี และพบเชื้อโควิด-19 ตรวจพบระหว่างไปตรวจสุขภาพ วันที่ 18 สิงหาคม ตรวจพบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อย และตรวจซ้ำอีก 2 ครั้ง วันที่ 19 สิงหาคม และวันที่ 20 สิงหาคม พบว่าผลเป็นลบ เมื่อตรวจเลือดพบว่า เป็นบวก แปลว่ามีภูมิจากการติดเชื้อ ปัจจุบันอาการปกติ แต่แพทย์ขอให้อยู่ที่ รพ. เพื่อตรวจเพาะหาเชื้อไวรัส เพื่อให้มั่นใจ ว่าเป็นส่วนของไวรัสที่ไม่ทำให้มีการติดต่อ

## เช็ก โทมัส โกลด์ซิด 24 คน

พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทางเดินหายใจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวไว้ว่า เมื่อพบผู้ป่วยก็ต้องสอบสวนโรค มีภาคส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วน ผู้ป่วยอยู่ จ.เลย

และกรุงเทพมหานคร โทมัส โกลด์ซิด กลับมาวันที่ 24 มิถุนายน และอยู่สถานที่กักตัวถึงวันที่ 9 กรกฎาคม มีการตรวจ 2 ครั้งระหว่างที่อยู่ ไม่พบสารพันธุกรรมโควิด-19 หลังจากนั้นกลับ จ.เลย มีเพื่อนขับรถมารับ มีผู้ใกล้ชิด 5 ราย พ่อแม่ เพื่อน และไม่ได้เดินทางไปไหนเลย เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนลูกที่ รพ.ปากชม มีคนใกล้ชิด 6 ราย วันที่ 12 สิงหาคม หรือวันที่ 13 สิงหาคม เดินทางไปทานข้าวที่ จ.เลย มีเพื่อนไปรับประทานร่วมกัน 3 คน เพื่อนที่อยู่ จ.เลยทั้งหมด คนสัมผัสตรวจและเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว

พญ.วลัยรัตน์กล่าวว่า วันที่ 16 สิงหาคม เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตรวจร่างกายและเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ พ่อแม่ขับรถมาส่ง และเข้าพักโรงแรมปาร์ดีเพลส มีผู้สัมผัส 4 คน แม่บ้าน 2 คน มีผู้ร่วมโรงแรม 104 คน แต่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด จากนั้นวันที่ 18 สิงหาคม เดินทางไป รพ.รามาฯ เพื่อเตรียมเดินทางไปดูใบกับเพื่อนอีก 2 คนโดยแท็กซี่ จะเก็บส่งตรวจต่อไป อยู่ระหว่างติดตามแท็กซี่

“ผลสอบสวนที่บอกว่าไม่ได้ติดในประเทศ ดูจากอะไร ดูจากผู้ใกล้ชิดสัมผัส ถ้าไม่มีใครติดเพิ่มเลย ทำให้เชื่อได้ว่าไม่มีการติดในเมืองไทย” พญ.วลัยรัตน์กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า แม้ว่าจะบวกก่อนๆ ต้องใช้เวลาวิเคราะห์ เพราะรอบหลังตรวจเป็นลบ จึงต้องใช้เวลาในการไล่โทมัสย้อนหลัง มีผู้ใกล้ชิด 24 คน สถานที่ที่เปิดเผย ทุกอย่างยังดำเนินการได้ตามปกติ เพราะความเสี่ยงไม่ได้เกิดกับสถานที่นั้นแต่อย่างใด ขณะนี้ไม่ถือว่าเป็นคนป่วย เพราะตรวจเชื้อแล้วเป็นลบ 2 ครั้ง

## ชัยภูมิ สอบพบเสี่ยง 17 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นหญิง ชาวอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ เคยทำงานที่สหราชอาณาจักร เอมิเรตส์ และเดินทางกลับประเทศพบเชื้อหลังเข้ากักตัวในสถานกักตัวของรัฐครบ 14 วันไปแล้ว ล่าสุด นพ.วชิระ บดินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ชัยภูมิ สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุดเคลื่อนที่เร็ว เร่งออกไป

สอบสวนโรคทันที ตรวจสอบพบผู้มีความเสี่ยง 17 ราย แยกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 5 ราย คือ แม่อายุ 57 ปี ลูกชาย 2 คน อายุ 13 ปี และ 6 ปี น้องสาวที่เป็นครู และเพื่อนอีก 1 คน คอยช่วยเหลือขับรถเดินทาง ขณะนี้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงสูง 5 คนไปตรวจสุขภาพเก็บสารคัดหลั่ง เพื่อตรวจหาเชื้อแล้ว คาดว่าจะทราบผลไม่เกิน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ มีกลุ่มเสี่ยงต่ำ 12 ราย ชักชวนกลุ่มเสี่ยงต่ำเข้ารับการตรวจหากไม่สบายใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนชาวชัยภูมิ อย่านิ่งนอนใจ เพราะเชื้อที่พบในตัวของหญิงชาวชัยภูมิ

มีปริมาณน้อย ยังถือว่าไม่มีการติดเชื้อในท้องถิ่น แต่ต้องดำเนินการให้รัดกุมที่สุด

วันเดียวกัน ที่บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายชัยนาถ แสงสี คณะกรรมการคณะอนุรักษันิยมแห่งชาติ พร้อมพวก 5-6 คน รวมตัวอ่านแถลงการณ์ พร้อมถือป้ายเขียนข้อความรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยอ้างว่าประเทศที่เจริญนำเชื้อมาระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ขอให้ช่วยกันผลักดันชาวต่างชาติประเทศที่เจริญแล้วออกไปจากประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของคนไทยจากการแพร่เชื้อโควิด-19

## กทม. กัก 3 ราย ใกล้หญิงติดโควิด

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรณีพบหญิงไทยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังกักตัวครบ 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นั้น ล่าสุด สำนักอนามัย กทม.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต กองระบาดวิทยา และสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สธ. ในการค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดในกรุงเทพมหานคร 3 ราย และดำเนินการนำเข้าสู่สถานที่กักกันเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเก็บสิ่งส่งตรวจ รวมถึงค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เพื่อคัดกรองผู้มีอาการผิดปกติร่วมด้วย

พล.ต.ท.โสภณกล่าวถึงกรณีการเฝ้าระวังโลกแสดงความกังวล คนหนุ่มสาววัย 20-40 ปี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคโควิด-19 แพร่กระจาย เนื่องจากหลายคนเป็นผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว เป็นอันตรายต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงว่า กทม.จัดทีมผู้พิทักษ์ ไทยชนะ เข้าตรวจติดตามสถานประกอบการต่างๆ ให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

## 'เอนก' เยี่ยมผู้ป่วยโควิด 2 ราย

ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 นายเอนกกล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นหนึ่งในการกำลังหลักของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ของประเทศ “เรื่องโควิดจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องอยู่กับเรานาน เช่น เมื่อก่อนนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า มีผู้เข้ามาตรวจร่างกาย 2 ราย ผมเพิ่งได้เข้าเยี่ยม ผู้สงสัยว่าติดเชื้อทั้งสองรายนี้ สบายดี ไม่มีอาการ



อะไร เชื้อมันความสามารถของแพทย์และพยาบาลไทย ขณะนี้ดูแลผู้ติดเชื้อจนหายป่วยแล้วกว่า 3,000 คน แต่เพื่อความมั่นใจทั้งสองรายนี้และของประชาชนทั่วไปจะดูแลเรื่องนี้อย่างละเอียด นอกจากนั้นผมยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในตัวอย่างของศูนย์การแพทย์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ” รัฐมนตรี อว.กล่าว

## ป่วยเพิ่ม7รายสถานกักโรค

ที่เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานกักกันโรค (Quarantine) ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,389 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 452 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,218 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 113 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,389 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี 1,830 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 608 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา 3 ราย เยอรมนี 3 ราย ยองกง (ประเทศจีน) 1 ราย สิงคโปร์ 2 ราย และอียิปต์ 1 ราย

## ดับทั่วโลกใกล้8แสนราย

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 272,313 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 22,578,851 ราย อาการรุนแรง 61,743 ราย รักษาหายแล้ว 15,301,089 ราย เสียชีวิต 791,002 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา 5,700,931 ราย เสียชีวิต 176,337 ราย 2.บราซิล 3,460,413 ราย เสียชีวิต 111,189 ราย 3.อินเดีย 2,835,822 ราย เสียชีวิต 53,994 ราย 4.รัสเซีย 937,321 ราย เสียชีวิต 15,989 ราย และ 5.แอฟริกาใต้ 596,060 ราย เสียชีวิต 12,423 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115

สถานการณ์ข้อมูลผู้เดินทางเข้าประเทศไทย และเข้าพักในสถานกักกันโรค (Quarantine) ได้แก่ สถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) สถานกักกันโรคท้องถิ่น (Local Quarantine) สถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine) สถานกักกันโรคที่หน่วยงานจัด (Alternative

Local Quarantine) และสถานกักกันโรคในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) สะสมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน-18 สิงหาคม รวมทั้งสิ้น 81,917 ราย เข้าพักครบ 14 วัน และกลับบ้านแล้ว 70,643 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 452 ราย รักษาหายกลับบ้าน 340 ราย

## คอนเสิร์ตระยองให้เดินได้

นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดคอนเสิร์ต “Boost Up @rayong รวมพลัง อัด ฮีต ลู๊” ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ที่ “สตาร์โอทีเซ็นเตอร์” จังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. เป็นคอนเสิร์ตจัดขึ้นเพื่อสร้างวัคซีนใจให้เกิดภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางจิตใจแก่ชาวระยองเพื่อลดความเครียดนั้น งานนี้จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต ในภาพรวมทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ให้คำแนะนำแก่ทีมออร์แกนไนซ์จัดงานตามมาตรฐานความปลอดภัยของการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบนิวนอร์มอล นั้นหมายถึงต้องควบคุมไม่ให้มีคนเข้ามเยอะเกินไป มีการจัดทางเข้าออกเพียงทางเดียว ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานทุกคน หากพบมีไข้ต้องไม่ให้เข้า ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง จัดเก้าอี้เว้นระยะห่างโดยรอบทุกด้าน 1 เมตร เเล้วยี่ตาราเงตรต่อคน และผู้เข้าชมทุกคนต้องนั่งในจุดที่ได้นั่ง ห้ามย้ายที่ หากจะเดินให้เดินอยู่กับที่ ส่วนเวทีกับผู้ชมต้องตั้งระยะห่าง นอกจากนี้ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยหากมีการกระทำผิดไม่ปฏิบัติตามต้องเข้าไปตักเตือน

## อินเดียติดเชื้อทำสถิติใหม่

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกในช่วงเช้าวันที่ 18 สิงหาคม พุ่งทำสถิติใหม่อีกครั้งทะลุ 22 ล้านคน หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ราย 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนกว่า 1 ล้านคนในระยะเวลาเพียง 4 วันเท่านั้น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลักหมื่นมี 3 ประเทศ มากที่สุดคืออินเดียที่เกือบ 70,000 คน ตามด้วยสหรัฐที่ 44,000 ราย และบราซิล 48,000 ราย

ทางการอินเดียเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พบผู้ติดเชื้อทำสถิติใหม่ที่ 69,652 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มในช่วง 1 วันที่ผ่านมาเพิ่มอีกเกือบ 1,000 ราย นั้นส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นมากกว่า 2.8 ล้านคน ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบ 54,000 รายแล้ว